



งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน  
 รับวันที่ 24 ต.ค. 65  
 เวลา 16.00 L  
 เลขที่รับ 1429

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง  
 รับวันที่ 20 / 11.ค. / 65  
 เลขที่ 3162  
 เวลา 11.00 L

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กรมอนามัย กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๕๕๕  
 ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๓/๑๖๔๖7 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน	ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันทุกสถาบัน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม	เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์
-------	---	--

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่า ผู้บริหารสูงสุดจะต้องแสดงเจตจำนงสุจริตและคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหน่วยงานจะต้องแสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) ซึ่งเป็นนโยบายที่ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด รวมทั้ง กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในสังกัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ (๑) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (๒) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (๓) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ในการนี้ จึงขอส่งประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัยจำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

๑. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กรมอนามัยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DoH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
 ในการทำงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอให้ท่านนำประกาศเจตนารมณ์ฯ ดังกล่าว สือสารบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ และลงลายมือชื่อรับทราบประกาศฯ รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน

นางสาวกัญญาพร  
 รองอธิบดี (งานบริหาร) (อ.อ.อ.)  
 ๒๖ ธันวาคม ๖๕  
 นน  
 ๒๒๐๖๖

นายสุพรรณชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย  
 อธิบดีกรมอนามัย

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง  
 เพื่อโปรดทราบ และไว้รับ  
 ๒๕๖๖ กรุณาแจ้งให้ท่านที่รับผิดชอบ, กรม  
 อภิบาลกระทรวงสาธารณสุข: ๒๕๖๖  
 P.๐๙๐๒  
 ๒๐ ๑๒ ๖๕



นางสาวเกศร หรือ ดิฉัน ขยะ ๖๖ (Lly/3FLg97J)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (นางสาวเกศร โขอัน สุขุมศิริ)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (นายเกษม เวชสุภานนท์)  
 รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ๑๐๑๙)



**กรมอนามัย**  
DEPARTMENT OF HEALTH

**ประกาศเจตนารมณ์**

**นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ข้าพเจ้า นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกรมอนามัย ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรกรมอนามัยทุกคนว่า กรมอนามัย เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกรมอนามัย ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กรมอนามัยปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “กรมอนามัยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (DoH Together Against Corruption)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)  
อธิบดีกรมอนามัย